

กรมป่าไม้มั่นใจ บริหารจัดการการค้าป่าไม้ ระหว่างประเทศได้ตามหลักสากล

สำนักบริหารการป่าไม้ กรมป่าไม้ สร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ ด้านการรับรองป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล โดยยึดแบบปฏิบัติการในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade หรือ FLEGT)

สำหรับ FLEGT มีจุดเริ่มต้นจากการประชุม G8 เมื่อ พ.ศ. 2541 โดยสหภาพยุโรป (EU) ได้ยอมรับแผนการแก้ไขปัญหาการทำไม้ผิดกฎหมายซึ่งเป็นเหตุให้เนื้อที่ป่าไม้ลดลง และในปี พ.ศ. 2553 EU ได้ออกประกาศกฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU Timber Regulation: EUTR) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2556 เพื่อบังคับผู้นำเข้าสินค้าในตลาดยุโรปต้องรับภาระในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่จะวางขายในตลาดยุโรป ซึ่งประเทศที่ติดต่อการค้ากับ EU (Partner countries) มี 2 ทางเลือก คือ

1.การเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ หรือ Voluntary Partnership Agreement (VPA) เพื่อให้รัฐรับภาระการตรวจอนุญาตก่อนส่งไป EU ตามแนวทางนี้ EUTR (EU Timber Regulation)โดยมีกรอบข้อตกลง คือ คำนิยามของไม้ที่ถูกกฎหมาย การลดภาษี ช่องทางสีเขียว เพิ่ม

ผลประโยชน์ ลดต้นทุน พัฒนาการความรู้ ความ เป็นอิสระไม่บังคับการค้าตกลง และมีใบรับรองFlegt เป็นใบรับรองแบบเอกสารหรือดิจิทัล 2 ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามแนวทาง EUTR ซึ่งมีผล บังคับใช้ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 คือ จะต้องจัดให้ มีระบบการตรวจรับรองตนเอง หรือที่เรียกว่า due diligence เป็นแนวทางตามกฎระเบียบว่าด้วยการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หรือ EUTR ซึ่งจะต้องใช้ เวลาในการตรวจพิสูจน์ และจะมีความเสี่ยงหากไม่ สามารถนำเข้าได้ จะต้องชนสินค้ากลับ แต่หากมา จากประเทศที่มีการเจรจาเป็นหุ้นส่วนกับ EU ก็จะได้รับ การตรวจสอบที่สะดวกกว่า เสียเวลาน้อยกว่า

นายเรวัช ประยูรเวช รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า "กรมป่าไม้ ได้รับหน้าที่ให้ดำเนินงานเกี่ยวกับ FLEGT ในประเทศไทย จึงได้ตั้งส่วนการรับรอง ไม้ สังกัดสำนักการอนุญาตขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ ที่ทำการค้าไม้กับ EU ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับ ตัวแทนของEU และกระทรวงต่างประเทศ ต่อมา ได้ยกฐานะส่วนการรับรองไม้ เป็นสำนักรับรองการ ป่าไม้ ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินงาน เกี่ยวกับ FLEGT และงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ไม้เพื่อการส่งออกป้อนกรรชาอาณาจักร ผ่าน ความเห็นชอบจากรัฐสภา กรมป่าไม้จึงได้เสนอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้ง กระทรวงต่างประเทศประกาศเจตจำนงในการขอ

เริ่มเจรจาไปยัง EU และระหว่างนั้นได้จัดทำร่างข้อ ตกลง VPA ซึ่งเป็นฉบับที่เหมาะสมกับประเทศไทย มากที่สุด และสอดคล้องกับ EUTR เนื่องจาก สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีแหล่งที่มาแตกต่างกัน ซึ่ง EU ให้การยอมรับขั้นตอนนี้แล้วบางส่วน ส่วน ไม้นำเข้าจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบจะมีการ ประสานขอ การดำเนินงานเกี่ยวกับ FLEGT ในไทย

จะได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือไม่นั้น จะ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กร อีอิสระ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจและ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ